

# Máu báo có bầu và những vấn đề thường gặp

Máu báo thai là biểu hiện giúp bắt gặp phụ nữ từng có bầu. Cần quan sát thật kỹ để có thể phân biệt được đó là máu báo thai, kinh nguyệt hay 1 hiện tượng bất luôn ở bộ phận sinh sản của bạn gái.

## Máu báo thai là gì?

Máu báo thai chảy xuất từ âm đạo, xuất hiện khi phôi thai bám vào thành tử cung. Thông thường, máu báo thai bắt gặp dưới lúc thụ tinh được 8-12 ngày hoặc xuất hiện từ ngày đồ vật 2-7 trước chu kỳ kinh kế tiếp. Tuy vậy, không phải ai có bầu cũng có huyết báo thai báo hiệu.



Huyết báo thai thường xuất ít, sở hữu vài ba đốm màu hồng hoặc nâu bám Trên quần lót. Thời gian xuất hiện máu báo thai, chị em nữ giới hay cùng với tình trạng đau bụng nhẹ, lắm khi rất dễ nhầm lẫn với đau đón bụng kinh. Trường hợp chu kỳ kinh không đều hoặc không xem xét kỹ, rất nhiều đối tượng gặp phải nhầm lẫn huyết báo thai với máu kinh nguyệt thông thường.

## Máu báo thai chảy trong bao lâu?

Máu báo thai ra trong bao lâu ở mỗi đối tượng là khác nhau, có khi còn cùng 1 bệnh nhân nhưng mà ở mỗi lần có bầu không giống nhau thì thời

điểm ra máu báo thai cũng khác nhau.

Thời điểm trứng được mang thai, tạo thành nên phôi thai, phôi thai di chuyển và bám đến thành tử cung sẽ làm cho lớp niêm mạc mắc phải thương tổn, bong tróc và bị đẩy ra Ngoài mang hiện tượng là ra huyết. Lớp niêm mạc này thường không thoát ra liền mà rò rỉ từ từ cần phải huyết báo thai luôn chảy trong một số ngày.

Nếu tình huống bạn thấy xuất máu âm đạo bất hay, khác sở hữu huyết kinh nguyệt và cải thiện Vừa rồi 2 ngày thì đảm bảo nhất hãy đi đến bệnh viện thăm khám nhanh chóng.

## **Máu báo thai có mùi không?**

Nhiều người bệnh không vững chắc được đây là huyết báo thai thường huyết kinh nguyệt nên luôn có thắc mắc máu báo thai có mùi không. Huyết báo thai xuất với lượng ít hơn rất nhiều lần so mang chu kỳ kinh cần phải dường ví dụ không thể ngửi bắt gặp mùi. Máu không hôi thường tanh như là huyết kinh nguyệt hay huyết bởi nhiễm trùng phụ khoa gây nên.

## **Máu báo thai chảy nhiều không?**

Câu tư vấn là hơi ít, có bệnh nhân chỉ ra vài giọt, thậm chí nhiều lần người còn không chảy máu báo thai Dù phôi thai đã bám đến thành tử cung được bảo vệ. Thường thì máu báo thai đưa ra vài ba giọt bám ở quần lót, có màu hồng hoặc nâu cần lắm lúc đàn bà không phát hiện, chỉ nghĩ như là dịch âm đạo thông luôn.

## **Chảy huyết báo thai có gặp phải đau đón bụng không?**

Chẳng hề ai cũng giống ai. Có rất nhiều lần chị em phụ nữ ra máu báo thai mà chẳng hề cảm thấy đau luôn không dễ chịu gì cả. Song với những chị em phụ nữ có cơ địa yếu thì có thể cảm thấy đau đón bụng nhẹ lúc xuất máu báo thai. Tuy nhiên, cơn đau đón này xuất hiện cực kỳ ngắn và ngay biến mất cần không tác động quá rất nhiều lần đến tính mạng ([máu báo thai có đau bụng không](#)).

## **Phân biệt huyết báo thai và máu kinh như thế nào?**

Giả dụ bạn có chu kỳ rối loạn kinh nguyệt hoặc không xem xét kỹ thì vô cùng dễ nhầm lẫn giữa máu báo thai và máu kinh nguyệt. Để phân biệt hai loại máu này, hãy lưu ý đến các bản chất sau:

- Thời điểm xuất máu: Thông thường, máu báo thai chảy trong thời điểm vô cùng ngắn, lâu nhất cũng chỉ 2 ngày còn chu kỳ kinh nguyệt hay kéo dài 3-5 ngày, có người có thể còn kéo dài một tuần. Trường hợp ai có vòng kinh dài thì dễ phân biệt hơn.
- Lượng máu: lượng máu báo thai tương đối ít, có lúc chỉ 1-2 giọt dính tại quần lót. Số lượng máu kinh nguyệt nhiều, có thời điểm ra ồ ạt, nhất là ngày đầu và ngày vật dụng hai của chu kỳ kinh.
- Màu sắc, đặc tính chất: máu báo thai thường có màu hồng, hoặc nâu, có thể là màu đỏ tươi tuy nhiên không dính dịch nhầy hay vón cục. Huyết kinh nguyệt thường có màu đỏ thẫm, đỏ đen, hay có dịch nhầy và bắt gặp tình trạng vón hòn.
- Cấp độ đau: ra máu báo thai luôn không có triệu chứng đau đớn. Ví như đau đớn cũng chỉ đau nhẹ và liền mất. Còn quá trình kinh nguyệt, phần lớn đàn bà đều kèm theo cảm giác đau đớn vùng thắt lưng, đau đớn bụng dưới, nhiều bệnh nhân còn đau đớn dữ dội không thực hành được việc gì, buộc phải nằm nghỉ ngơi.

Máu báo thai và máu kinh tương cũng không quá không dễ dàng phân biệt ví như mẹ quan sát kỹ.

## **Cần làm theo gì lúc bắt gặp máu báo thai?**

Giả dụ thấy bắt gặp máu tại âm đạo, bạn gái cần:

- Quan sát đặc thù máu, ví như nghi ngờ như là huyết báo thai thì cần phải sử dụng que thử thai để thăm khám hoặc đến trung tâm y tế xét nghiệm HCG để biết chuẩn xác nhất bạn đã có bầu hay chưa.
- Trường hợp bắt gặp máu mang số lượng lớn, ồ ạt kèm đau đớn bụng dưới dữ dội thì cần đi khám tức khắc vì có thể đây là dấu hiệu của tình trạng sảy thai sớm.

## **Tại sao ra máu báo thai song thử que vẫn tới 1 vạch?**

Có rất nhiều lần trường hợp vững chắc là ra huyết báo thai song lúc thử que lại chỉ vào 1 vạch. Việc đó cũng không cần phải quá lo lắng giả dụ bạn đang cần đến có bầu. Nguyên do có thể là bởi bạn thử que kịp thời quá

nên kết quả không chuẩn xác. Hãy phấn đấu chờ thêm vài ba ngày nữa, trường hợp không có gì bất hay thì que sẽ vào hai vạch rõ thôi.

Huyết báo thai là triệu chứng kịp thời giúp bắt gặp bạn đã từng có thai. Đây là tin vui giúp những ai đang mong ngóng nhỏ yêu. Bởi vậy, hãy xem xét thật kỹ để hiểu được hiện tượng này. Từ ấy, thay đổi thói quen ăn áp dụng cũng thí dụ sinh hoạt để bảo đảm mẹ và thai nhi đều khỏe mạnh.

- [\*\*Đau đầu buồn nôn\*\*](#)
- [\*\*Tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp\*\*](#)
- [\*\*Massage Yoni là gì\*\*](#)
- [\*\*Phá thai giá bao nhiêu\*\*](#)
- [\*\*Khám hiếm muộn ở đâu tốt\*\*](#)